

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2024**

**1. Chính phủ Nhật Bản viện trợ 195.277 USD phát triển nông nghiệp Đồng Tháp**

Sáng ngày 25/3, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Ký kết viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho Dự án phát triển cộng đồng bền vững thông qua đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, chế biến thực phẩm và quản lý kinh doanh (năm thứ hai) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của Tổ chức Seed to Table.

Ông Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay là năm thứ hai dự án được tiếp tục viện trợ, với tổng số vốn viện trợ là 195.277 USD. Ông cũng đã có dịp được dùng thử sản phẩm xoài sấy từ dự án, vì đây là sản phẩm hữu cơ không có thêm bất kỳ phụ gia nào nên rất an tâm khi ăn và có thể cảm nhận rõ vị ngọt tự nhiên trong từng miếng xoài, mang lại hương vị độc đáo và rất ngon.

Là địa phương triển khai thực hiện dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đánh giá cao hiệu quả mang lại, nhất là các vấn đề về nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, cải thiện thu nhập cho các hộ nông dân quy mô nhỏ, bằng việc nông dân, học sinh được tập huấn kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ v.v.. Đây là tiền đề quan trọng để nông nghiệp Đồng Tháp từng bước phát triển theo hướng an toàn, bền vững. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn, ra mắt Bản đồ số tình nguyện**

Chiều ngày 25/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Chương trình họp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình ra đời và trưởng thành của tổ chức Đoàn qua 93 năm.

Trong buổi gặp mặt, các cựu cán bộ Đoàn đã có những chia sẻ về kinh nghiệm, bài học trong triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời, bày tỏ tâm tư, tình cảm cũng như kỳ vọng mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần đi đầu, gương mẫu, xung kích tình nguyện, vững bước trên con đường phía trước, cống hiến sức trẻ và lòng nhiệt huyết, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã công bố Bản đồ số tình nguyện. Đây là nền tảng trực tuyến giúp kết nối nhu cầu tình nguyện của cộng đồng với nguồn lực tình nguyện viên một cách hiệu quả, minh bạch và dễ dàng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Trao quyết định nghỉ hưu cho Phó Giám đốc Sở Công Thương**

Chiều ngày 25/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đến dự Lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Văn Na - Phó Giám đốc Sở Công Thương, kể từ ngày 31/3/2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận sự nỗ lực của ông Nguyễn Văn Na trong suốt quá trình công tác, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của tỉnh giao, góp phần lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Tháp nói chung và của Sở Công Thương nói riêng; đồng thời, chúc ông Nguyễn Văn Na luôn vui khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giữ lửa nhiệt huyết và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **4. Tuổi trẻ cho đi là tuổi trẻ còn mãi...**

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), trân trọng giới thiệu một số tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều việc làm thiết thực, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, tô thắm tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiệt huyết của tuổi trẻ Đất Sen hồng.

Đó là Đại úy Nguyễn Thị Khánh Chi (sinh năm 1991) – Phó Đội Trưởng Đội Kỹ thuật Hình sự, Nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Sa Đéc, người vừa được vinh dự là một trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024, do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng.

Thạch Ngọc Hải (sinh năm 2002) – sinh viên lớp Công tác xã hội 21A, Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội (Trường Đại học Đồng Tháp) được biết đến là một cậu sinh viên có thành tích tốt trong học tập và là một thanh niên nhiệt tình, năng động trong các hoạt động Đoàn, Hội, nhưng ít ai biết được Ngọc Hải đã phải nỗ lực vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngoài giờ lên lớp thì Hải phải tranh thủ đi làm thêm để trang trải chi phí học tập và phụ giúp gia đình.

Lê Chế Linh (sinh năm 1998), ngụ xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh không còn là một cái tên xa lạ đối với những người yêu thích, đam mê công việc thiện nguyện. Suốt khoảng 07 năm qua, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh là người truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Biên tập  
NGUYỄN VIỆT TIẾN**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949